

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ฟินันเซีย ไซรัส

การแบ่งปันและตอบแทนสิ่งดีๆ สู่สังคมคือหนึ่งในปณิธานของบริษัทฯ โดยเล็งเห็นถึงการบูรณาการพื้นฐานในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประเทศเกิดการพัฒนาดำเนินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

โครงการบริจาคปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา



บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส นำโดยคุณเตือนใจ เจียรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม CSR ในโครงการบริจาคปฏิทินเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยนำปฏิทินที่พนักงานร่วมกันบริจาคไปมอบให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำไปทำเป็น "สมุดอักษรเบรลล์" ให้กับผู้พิการทางสายตาเพื่อใช้ศึกษาความรู้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559

โครงการบริจาคกระเป๋าเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์



บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส นำโดย คุณเตือนใจ เจียรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรม CSR รับบริจาคกระเป๋าในโครงการปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยส่งเสริมให้คนในสังคมให้มีน้ำใจ ส่งต่อน้ำใจ และส่งต่อข้าวของ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย โดยนำกระเป๋าที่พนักงานร่วมกันบริจาคทั้งหมดประมาณ 1,000ใบ ไปมอบให้ ณ สำนักงานร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมปลูกป่าตอบแทนผืนแผ่นดินไทยเพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน



นายช่วงชัย นະวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นประธานในพิธีโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการตอบแทนผืนแผ่นดินไทยสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน และรณรงค์เรื่องการลดภาวะโลกร้อน ณ โครงการป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ฟินันเซีย ไซรัส จัดกิจกรรม บริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน



ตัวแทนจาก บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ส่งมอบอะลูมิเนียมที่ได้จากการเก็บรวบรวม ภายใต้โครงการบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วกลับมาทำอุปกรณ์ขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารศรีจุฬทรัพย์ ชั้น 16 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบผ้าห่ม ณ โรงเรียนบ้านชีวาเดอ จ.แม่ฮ่องสอน



บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส นำโดย คุณกรรณิพัฒน์ ปิติอมรเศรษฐ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ 1 ทีม 1 และคณะ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดพิธีมอบผ้าห่มจำนวน 300 ผืน, อุปกรณ์การกีฬา, แทงค์น้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชีวาเดอ โดยมี พ.อ. พงศธร บุญฟู ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านชีวาเดอ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559